

Số: 213 /TB-MTTQ-UB

Thanh Hoá, ngày 06 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân (tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khoá XVIII)

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong tỉnh, hệ thống MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên¹. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tại Kỳ họp thứ mười bảy, HĐND tỉnh khóa XVIII một số nội dung cơ bản như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN.

1. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

MTTQ các cấp phát huy vai trò chủ trì, phối hợp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận, tin tưởng của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, trọng tâm là tập trung tuyên truyền, tổ chức các hội nghị quán triệt, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh cho trên 36.780 lượt các vị ủy viên Ủy ban MTTQ, nhân sỹ, trí thức, cán bộ MTTQ các cấp, chức sắc, chức việc các tôn giáo; MTTQ tỉnh cấp phát 30.300 tờ báo Đại đoàn kết; đăng tải 616 tin, bài, 26 phóng sự tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân; tổ chức 22 lớp tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Hòa giải cơ sở cho 4.000 cán bộ MTTQ các cấp, Ban công tác Mặt trận và Nhân dân.

MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ trì, phối hợp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nhiều nét mới, tạo không khí đầm ấm, vui tươi, đoàn kết, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia²; vận động Quỹ vì người nghèo đạt trên 96 tỷ đồng, hỗ trợ sửa chữa, xây mới 1.560 căn nhà Đại đoàn kết; vận động được 576.870 suất quà Tết cho người nghèo trị giá 347 tỷ đồng; huy động 152 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện các công trình an sinh xã hội,...

2. Hoạt động tiếp xúc cử tri; giám sát, phản biện xã hội

MTTQ các cấp đã phối hợp với chính quyền cùng cấp, chủ trì tổ chức 8.390 hội nghị để đại biểu dân cử tiếp xúc với cử tri theo quy định của pháp luật tại các

¹ Tổ chức 27 cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 17 với 5.143 cử tri tham dự, có 201 ý kiến phát biểu tại hội nghị; 01 hội nghị lấy ý kiến góp ý với 20 ý kiến.

² Toàn tỉnh có 4.352/4.352 khu dân cư tổ chức ngày hội.

đơn vị bầu cử³; tiếp 2.132 lượt công dân, tiếp nhận 790 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Phần lớn các đơn, thư tập trung vào lĩnh vực đất đai, chế độ, chính sách; đã chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 527 đơn thư; lưu 263 đơn thư do không đủ điều kiện xử lý.

Hoạt động giám sát của MTTQ các cấp được triển khai thực hiện bảo đảm theo kế hoạch đề ra, đi vào nền nếp, có chất lượng; tập trung giám sát những vấn đề Nhân dân đang quan tâm; đã chủ trì tổ chức 1.515 cuộc giám sát; tham gia phối hợp 1.048 cuộc giám sát với các cơ quan có thẩm quyền; Ban Thanh tra nhân dân giám sát 775 vụ việc, kiến nghị giải quyết 614 vụ việc; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 892 công trình, dự án, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét 741 công trình, dự án có ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư.

Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh đã thành lập các Đoàn giám sát, thực hiện giám sát 17 nội dung tại 35 sở, ngành, địa phương trong tỉnh, bảo đảm theo đúng Chương trình giám sát, phản biện xã hội 2023 được Tỉnh ủy phê duyệt⁴. Thực hiện đầy đủ việc báo cáo kết quả giám sát và ban hành kiến nghị sau giám sát gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Hoạt động phản biện xã hội ngày càng chủ động, thiết thực và hiệu quả; MTTQ các cấp chủ trì tổ chức phản biện xã hội, góp ý đối với 941 cơ chế, chính sách, chương trình, đề án của tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương⁵. Trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì triển khai thực hiện việc lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với 13.500 ý kiến tham gia; tham gia góp ý, tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với 30 dự thảo luật, Nghị định của Chính phủ, văn bản của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nghị quyết, quyết định, kế hoạch, đề án của HĐND, UBND và các sở, ngành cấp tỉnh. Hầu hết ý kiến phản biện, góp ý của MTTQ được các cơ quan soạn thảo tiếp thu và đánh giá cao.⁶

II. TÂM TƯ, NGUYỆN VỌNG CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN

Cử tri và Nhân dân phấn khởi, tin tưởng, đánh giá cao cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ, tích cực, có hiệu quả của MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả tích cực, nổi bật là: tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 7,01%, sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng trưởng cao và khá toàn diện; Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 4,87%; dịch vụ, thương mại tiếp tục phát triển; hoạt động du lịch diễn ra sôi động. Chất lượng các hoạt động văn hóa

³Trong đó: Đại biểu Quốc hội khóa XV tổ chức 34 cuộc, tiếp xúc với cử tri trước và sau kỳ họp thứ năm, thứ 6; đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp xúc với cử tri 54 cuộc; đại biểu HĐND cấp huyện tiếp xúc với cử tri 518 cuộc; đại biểu HĐND cấp xã tiếp xúc với cử tri 7.818 cuộc.

⁴ Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát 5 nội dung; Hội Nông dân giám sát 2 nội dung; Hội CCB giám sát 2 nội dung; Hội LHPN giám sát 3 nội dung; Liên đoàn lao động tỉnh giám sát 3 nội dung; Tỉnh đoàn thanh niên 2 nội dung.

⁵ Riêng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phản biện 11 dự thảo cơ chế, chính sách, đề án của các sở, ngành.

⁶ Báo cáo kết quả công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2023 của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội.

- xã hội tiếp tục được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân được cải thiện; nhiều hộ gia đình sinh sống trên sông, trong vùng có nguy cơ cao lũ ống, lũ quét, sạt lở đất được di chuyển đến nơi an toàn, hỗ trợ xây dựng nhà ở, tạo sinh kế mới để ổn định cuộc sống; đã tổ chức thành công các sự kiện lớn, có sức lan tỏa mạnh mẽ được dư luận và Nhân dân đồng tình, đánh giá cao; giáo dục mũi nhọn đạt kết quả tích cực⁷; thể thao thành tích cao đứng trong nhóm dẫn đầu cả nước; các chỉ số cải cách hành chính (PAPI, SIPAS, PAR INDEX) năm 2022 đứng trong nhóm dẫn đầu cả nước. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được chỉ đạo có hiệu quả, tạo niềm tin trong các tầng lớp Nhân dân.

Bên cạnh đó, vẫn có những vấn đề Nhân dân trong tỉnh còn băn khoăn, lo lắng, đó là:

Tốc độ tăng trưởng GRDP chưa đạt mục tiêu đề ra; công tác xúc tiến và thu hút đầu tư còn hạn chế; hoạt động của một bộ phận doanh nghiệp còn khó khăn; số doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ⁸; tiến độ triển khai các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia rất chậm. Số lượng giáo viên còn thiếu cục bộ ở các cấp học, bậc học, nhất là đối với giáo viên tiểu học và giáo viên các môn đặc thù trong việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế còn xảy ra cục bộ; tình trạng nợ đọng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN trong doanh nghiệp⁹ chưa có dấu hiệu giảm; vi phạm quyền lợi của người lao động, đình công, nghỉ việc tập thể, tai nạn lao động còn xảy ra. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai ở một số địa phương chưa chặt chẽ; tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, khai thác sai so với thiết kế, ngoài vị trí mốc giới chưa được giải quyết triệt để. Công tác cải cách hành chính còn hạn chế, tình trạng trễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính còn xảy ra. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết các vụ việc phức tạp chưa kịp thời; tai nạn giao thông tăng cả về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ; cháy nổ gây thiệt hại lớn về tính mạng, sức khỏe, tài sản của công dân; hoạt động tội phạm trên không gian mạng, tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, xuất nhập cảnh trái phép vẫn còn xảy ra... làm ảnh hưởng đến tư tưởng, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân.

⁷ Gồm: 03 giải nhất, 15 giải nhì, 22 giải ba và 21 giải khuyến khích, xếp thứ 6 tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2022-2023 toàn quốc; 01 học sinh đoạt Huy chương Bạc trong Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế; tỉnh ta có em Lê Xuân Mạnh - Học sinh Trường THPT Hàm Rồng đã xuất sắc đạt Giải nhất Chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23.

⁸ Có 20/27 huyện, thị xã, thành phố doanh nghiệp thành lập mới năm 2023 thấp hơn năm 2022; số doanh nghiệp tái ra nhập thị trường giảm 26%, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tăng 0,3%, vốn đăng ký bình quân đạt 6,6 tỷ đồng/doanh nghiệp, giảm 40,7% so với cùng kỳ.

⁹ Toàn tỉnh hiện có 2.764 doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 3 tháng trở lên với số tiền nợ là 468,1 tỷ đồng, tăng 725 doanh nghiệp và tăng 47,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022

III. TỔNG HỢP Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 17 - HĐND TỈNH KHÓA XVIII

1. Về phát triển sản xuất

Cử tri và Nhân dân đề nghị HĐND, UBND tỉnh một số vấn đề sau:

(1) Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp phù hợp với điều kiện của từng vùng miền trong tỉnh, nhất là khu vực miền núi; đẩy mạnh tích tụ tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, thúc đẩy các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, sản xuất theo chuỗi giá trị, tăng khả năng cạnh tranh của nông sản, hàng hóa trên thị trường. Tập trung triển khai thực hiện Đề án “Phát triển các mô hình cây trồng, vật nuôi, dược liệu, sản phẩm có lợi thế khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025” theo Quyết định số 4079/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các huyện, xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu cho sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn, hướng tới xuất khẩu.

(2) Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn toàn tỉnh¹⁰; tiến độ triển khai thực hiện các dự án lớn, trọng điểm¹¹, tiến độ triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế¹² trên địa bàn tỉnh; các dự án hạ tầng các KCN, CCN ở các địa phương¹³; tiến độ lập, thẩm định, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện tạo điều kiện thuận lợi cho kêu gọi, thu hút đầu tư, triển khai thực hiện các dự án đã được phê duyệt. Nâng cao chất lượng đề án quy hoạch xây dựng; tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

(3) Đề nghị UBND tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ¹⁴; đẩy mạnh thu hút các dự án sản xuất công nghiệp, sản phẩm công nghiệp mới có giá trị gia tăng cao, tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế của tỉnh. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án “Sắp xếp ổn định dân cư khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất ở các huyện miền núi giai đoạn 2021-2025”; quan tâm hỗ trợ kinh phí di dời 39 hộ dân thuộc bản Tang, xã Trung Thành, huyện Quan Hóa.

(4) Tiếp tục quan tâm chỉ đạo dứt điểm việc xử lý cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính ở cấp xã và phương án bố trí trụ sở làm việc

¹⁰ 10 tháng đạt 55,1% so với kế hoạch

¹¹ Dự án Đường ven biển qua địa bàn các huyện, tp; dự án đường KCN Bim Sơn đi Nga Sơn, dự án đường Vạn Thiện -Bến Eng

¹² Dự án Khu di lịch thôn Tân, xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương; dự án Khu du lịch Biển Hải Hòa, TX Nghi Sơn; dự án thủy điện Hôi Xuân, huyện Quan Hóa. dự án nhà máy sản xuất nước trái cây tại Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc.

¹³ Khu Công nghiệp số 20, TX Nghi Sơn, dự án KCN làng nghề phường Quảng Châu - Quảng Thọ, TP Sầm Sơn;

¹⁴ Dự án 12 ha của Công ty TNHH Tân Hà Trung, huyện Hà Trung, dự án giao đất ở đền Mẫu Hàn Sơn; Công ty Ngân Hạnh, Xứ Đoài, Việt Trí, 126 thuộc khu vực du lịch sinh thái, Công ty Thịnh Vượng tại xã Hoàng Đạo, Công ty TNHH Tân Á xã Hoàng Quý, huyện Hoàng Hóa

cho các đơn vị phải di chuyển để đầu tư khu vực Hồ Thành theo Kết luận số 799-KL/TU ngày 04/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hướng dẫn việc áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn thực hiện điểm a, b, Khoản 1, Điều 6, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; chỉ đạo thực hiện tốt Quyết định số 1606/QĐ-TCT ngày 14/10/2022 của Tổng cục Thuế về việc ban hành kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện các giải pháp liên quan đến công tác quản lý thuế tại đề án tăng cường quản lý thuế và chống thất thu đối với khoản thu về đất và bất động sản.

(5) Đề nghị tiếp tục đẩy nhanh việc hoàn trả các tuyến đường tỉnh lộ, tuyến đường dân sinh bị hư hỏng do thi công dự án cao tốc tại một số địa phương¹⁵; quan tâm đầu tư, nâng cấp các tuyến tỉnh lộ trên địa bàn các huyện¹⁶; các tuyến giao thông kết nối các địa bàn khó khăn: Đường bản Chai vào bản Lách, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát; tuyến nối đến trung tâm bản Đồng Lách, Tân Trường, TX Nghi Sơn, tuyến đường từ xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành đi xã Lương Nội, huyện Bà Thước; lắp đặt hệ thống biển báo, hệ thống đèn, tín hiệu, đèn chiếu sáng tại các nút giao trên các tuyến giao thông¹⁷. Quan tâm rà soát, sửa chữa, gia cố cầu treo trên địa bàn các huyện miền núi đã bị hư hỏng, xuống cấp gây mất an toàn.

(6) Đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu bố trí nguồn kinh phí của Trung ương, của tỉnh hỗ trợ cải tạo, sửa chữa nâng cấp các công trình đê sông¹⁸, đê biển; xử lý các sự cố, có nguy cơ mất an toàn bảo đảm công tác phòng, chống thiên tai trong mùa mưa lũ. Quan tâm đầu tư nâng cấp các hồ đập, nạo vét, sửa chữa các tuyến kênh, mương tưới, tiêu, các trạm bơm, cống tiêu thoát lũ trên địa bàn các huyện¹⁹; xem xét và có phương án giải quyết việc ách tắc dòng chảy và ngập lụt của 50 hộ dân xã Xuân Du, huyện Như Thanh khi thi công đường TP Thanh Hóa đi Cảng hàng không Thọ Xuân.

2. Về quản lý tài nguyên, đất đai và bảo vệ môi trường

Cử tri và Nhân dân trong tỉnh đề nghị HĐND, UBND tỉnh:

¹⁵ Tuyến tỉnh lộ 525, 512 trên địa bàn huyện Nông Cống.

¹⁶ Tuyến 521E đoạn qua xã Mường Chanh, huyện Mường Lát; tuyến đường 4C trên địa bàn Tp Sầm Sơn; đường 518C qua địa bàn thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định; tỉnh lộ 530D đoạn qua xã Giao An, Giao Thiện huyện Lang Chánh; tỉnh lộ 520 đoạn qua xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn; Tuyến 514 qua xã Cán Khê, huyện Như Thanh; tuyến 522B, 527C trên địa bàn huyện Hà Trung; tuyến 525 từ Chợ Kho đi Nông Cống.

¹⁷ Tại nút giao Nò Hên, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn của tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng; ngã ba Đền Bà Triệu; Ngã ba giao tỉnh lộ 526 với Quốc lộ 1A, huyện Hậu Lộc

¹⁸ Tuyến đê sông Mã đoạn qua xã Thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định; các đoạn của đê tả sông Hoạt đoạn xã Hà Bắc - Hà Giang, Hà Vinh; đê hữu sông Hoạt đoạn qua xã Yên Dương, xã Hà Lai; đê Tam Điệp đoạn qua xã Hà Vinh; đê hón Bông đoạn qua xã Hà Sơn huyện Hà Trung; tuyến đê sông Mã qua địa bàn xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc; đê tả sông Yên đoạn cầu Chuối đến cầu Minh Nghĩa huyện Nông Cống.

¹⁹ Dự án Kênh Than qua địa bàn xã Ngọc Lĩnh, thị xã Nghi Sơn; kênh Đông, kênh Tây đập Bai Điền xã Điền Thượng huyện Bá Thước; đập Hón Lạm, huyện Lang Chánh; xây dựng trạm bơm tiêu úng cho 03 xã Cầu Lộc, Đông Lộc, Phong Lộc, huyện Hậu Lộc; Dự án nạo vét sông Hoàng, đoạn qua huyện Thọ Xuân; Cống tiêu lũ qua tỉnh lộ 514B thuộc địa bàn xã Hợp Tiên, huyện Triệu Sơn.

(1) Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khai thác khoáng sản trái phép, sai với thiết kế, ngoài vị trí mốc giới, nhất là cát, sỏi lòng sông, đá, đất san lấp trên địa bàn tỉnh.

(2) Tiếp tục làm việc với các đơn vị chủ quản để bàn giao diện tích đất của các nông, lâm trường, các công ty về địa phương quản lý²⁰. Hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở đo đạc địa chính, đặc biệt là đo đạc chia tách đất lâm nghiệp; có giải pháp tháo gỡ đối với các hộ dân có đất ở trước năm 1980, có trong sổ mục kê, nhưng không có định danh, không chuyển đổi mục đích sử dụng đất, ảnh hưởng đến quyền lợi của Nhân dân²¹; chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy nhanh việc bồi thường cho người dân khi thu hồi đất thực hiện các dự án²². Đánh giá, khảo sát bất cập, ảnh hưởng của dự án truyền tải năng lượng Quốc gia đường dây 500 KV đi qua khu vực trường học của xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc.

(3) Tiếp tục chỉ đạo Công ty Thủy nông sông Chu, các địa phương tuyên truyền cho người dân không xả rác xuống tuyến Kênh Bắc, gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt tại TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, huyện Quảng Xương; quan tâm đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn huyện Thiệu Hóa; nhà máy nước sạch trên địa bàn huyện Lang Chánh; đầu tư hệ thống thoát nước thải thuộc khu làng nghề đá thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định; xem xét về việc nuôi lợn trong nhà cao tầng của Tập đoàn Xuân Thiện không vì lợi ích kinh tế mà làm ảnh hưởng môi trường và phá vỡ cảnh quan khu vực nông thôn tại huyện Ngọc Lặc. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu liên hợp xử lý rác thải tại xã Đông Nam, huyện Đông Sơn.

3. Về văn hoá - xã hội

(1) *Về Giáo dục và đào tạo*: Đề nghị UBND tỉnh tập trung giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu giáo viên nhiều năm nay trên địa bàn toàn tỉnh; xem xét điều chỉnh những bất cập trong thực hiện Quyết định 3185/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức bình quân học sinh/lớp học và định mức biên chế cán bộ quản lý giáo viên và nhân viên hành chính của các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn việc thực hiện hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục mầm non, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp theo Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh do các cơ sở không có con dấu, tài khoản; chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa phương quản lý, chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm, xử lý nghiêm tình trạng lạm thu trong các nhà trường. Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học trên địa bàn tỉnh²³; tiếp tục quan tâm đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà văn hóa thiếu nhi thành phố Thanh Hóa.

²⁰ Diện tích đất của Công ty Cao su Thanh Hóa bàn giao về xã Bãi Trành, huyện Như Xuân; diện tích đất của Đồn Biên phòng bàn giao về xã Mường Chanh, huyện Mường Lát; diện tích đất đai mà Công ty Lâm nghiệp Lang Chánh đang quản lý.

²¹ Huyện Đông Sơn, thành phố Sầm Sơn.

²² Dự án Bến xe phùng Quảng Châu, tp Sầm Sơn; dự án nâng cấp lòng hồ Yên Mỹ xã Thanh Tân, Thanh Kỳ, huyện Như Thanh; dự án hồ Hón Kín thị trấn Thường Xuân người dân mới nhận 75% kinh phí bồi thường.

²³ Trường Tiểu học, Trung học cơ sở xã Thiệu Lý, Trường THCS xã Thiệu Vận huyện Thiệu Hóa; Trường Tiểu học Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn; Trường THPT Nguyễn Trãi, Trường THPT Tô Hiến Thành, TP Thanh Hóa

(2) *Về y tế*: Đề nghị UBND tỉnh, ngành Y tế tiếp tục có giải pháp tháo gỡ tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị vật tư y tế, đảm bảo đời sống cho đội ngũ y, bác sỹ, nhân viên y tế trong các cơ sở y tế công lập; tăng cường công tác quản lý Nhà nước các cơ sở tư nhân trong chăm sóc sức khỏe, các cơ sở spa thẩm mỹ; tiếp tục có giải pháp trong việc bố trí nhân lực, nhất là bác sỹ; quan tâm nâng mức kinh phí hoạt động cho các Trạm Y tế trên địa bàn tỉnh²⁴.

(3) *Về văn hóa*: Đề nghị HĐND, UBND tỉnh có giải pháp phù hợp, thứ tự ưu tiên tăng nguồn phí đầu tư, tôn tạo, bảo tồn, chống xuống cấp các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh²⁵; đề nghị sớm chấp thuận chủ trương đầu tư trùng tu, tôn tạo và xây dựng quần thể chùa Am Các, thị xã Nghi Sơn. Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng khoa, phòng lão khoa ở các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện; có chủ trương xã hội hóa, cơ chế, chính sách hỗ trợ ban đầu xây dựng các cơ sở dưỡng lão, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi.

4. Về cơ chế, chính sách

(1) Xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 232/2019/NQ/HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh phù hợp với Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ; chỉ đạo UBND các cấp bố trí kinh phí thực hiện hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Nghị quyết số 109/NQ/HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh²⁶; có cơ chế đặc thù trong tuyển dụng cán bộ là người dân tộc Mông, Khơ Mú trên địa bàn huyện Mường Lát. Xem xét, nâng mức hỗ trợ kinh phí hàng tháng cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị nâng mức thù lao cho người nghỉ hưu giữ các chức danh lãnh đạo chuyên trách các Hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ theo Quyết định số 30-QĐ/2011/TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

(2) Đề nghị HĐND, UBND tỉnh có giải pháp xử lý, cân đối ngân sách do thiếu hụt nguồn thu ở các huyện để đảm bảo hoạt động của các địa phương²⁷; nghiên cứu xem xét nâng mức hỗ trợ ngân sách cho hoạt động Quân sự quốc phòng cấp xã²⁸; Tiếp tục quan tâm có cơ chế hỗ trợ các địa phương (xã, thôn, bản) trên địa bàn các huyện miền núi trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

(3) Đề nghị HĐND, UBND tỉnh nghiên cứu xem xét ban hành chính sách khuyến khích ưu đãi trong xã hội hóa đầu tư xây dựng và quản lý nghĩa trang, nhằm thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách. Nghiên cứu nâng mức hỗ trợ đối với việc di chuyển mồ mã, thúc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng ở các địa

²⁴ Cũ tri huyện Quảng Xương;

²⁵ Di tích lịch sử văn hóa Núi và Đền Đồng Cổ, xã Yên Thọ, huyện Yên Định; đền thờ Danh tướng Trần Khát Chân, thị trấn Vĩnh Lộc.

²⁶ Hiện nay có 6/27 Hội LHPN, 11/27 Hội Nông dân, 7/27 Hội Cựu chiến binh, 8/27 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 27/27 Liên đoàn lao động cấp huyện chưa được cấp kinh phí; 161/559 MTTQ, 538/559 Hội Liên hiệp phụ nữ xã, 553/553 Hội Nông dân, 493/559 Hội Cựu chiến binh, 559/559 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp xã chưa được cấp kinh phí.

²⁷ Cũ tri huyện Quảng Xương

²⁸ Huyện Như Thanh

phương; quan tâm tháo gỡ các thủ tục, thời gian nhận kinh phí hỗ trợ hỗ trợ hóa táng cho đối tượng hộ nghèo theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; tiếp tục đấu mối với các bộ, ngành Trung ương có phương án giải quyết quyền lợi chính đáng cho 91 công nhân nhà máy gạch Tuynel K2 Đông Văn²⁹.

5. Về an ninh trật tự, an toàn xã hội và một số vấn đề khác

(1) Cử tri và Nhân dân tiếp tục đề nghị UBND tỉnh, Công an tỉnh, các ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo giả danh cơ quan nhà nước (như công an, viện kiểm sát, tòa án..), các đơn vị cung cấp dịch vụ (như ngân hàng, bảo hiểm, nhà mạng...) chiếm đoạt tài sản qua mạng internet; tập trung trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao; tăng cường giáo dục pháp luật, kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường nhằm khắc phục tình trạng bạo lực học đường, ma túy, thuốc lá điện tử, vi phạm pháp luật trong học sinh, thanh niên hiện nay.

(2) Đề nghị HĐND, UBND tỉnh nghiên cứu cho phép thành lập các tổ dân phố mới tại các khu chung cư, khu đô thị mới có đủ điều kiện để thực hiện điều hành, quản lý được thuận tiện, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân³⁰. Đề nghị Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ hướng dẫn cho Nhân dân làm thủ tục, giấy tờ đồng bộ, đơn giản trong việc qua lại thăm thân hai bên biên giới Việt Nam - Lào³¹.

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH

Tại kỳ họp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiến nghị một số nội dung sau:

1. Đề nghị HĐND, UBND tỉnh tiếp tục:

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách đã được ban hành; đấu mối, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù theo tinh thần Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội để khơi thông các nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

- Chỉ đạo có hiệu quả các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu có các giải pháp, cơ chế để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ tối đa doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực của tỉnh, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động, nâng cao đời sống cho Nhân dân.

²⁹ Hiện nay còn 92 công nhân; 01 người đã chết chưa được giải quyết chế độ chính sách

³⁰ Thành phố Thanh Hóa.

³¹ Huyện Mường Lát.

- Tiếp tục chỉ đạo các ngành, các địa phương thực hiện thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, tạo cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người sử dụng đất; đồng thời tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các dự án di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hút các dự án đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính; nâng cao các chỉ số thành phần có xếp hạng thấp để cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)³², các chỉ số cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.

2. Đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND chỉ đạo triển khai có hiệu quả Nghị định 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trên địa bàn tỉnh; khắc phục tình trạng một số cán bộ, công chức, viên chức, người có thẩm quyền còn có tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, giải quyết công việc không hiệu quả, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ của tỉnh hiện nay.

Trên đây là Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền, công tác giám sát, phản biện xã hội năm 2023 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh gửi đến kỳ họp thứ mười bảy, HĐND tỉnh khóa XVIII./.

(Kèm theo Thông báo này là phụ lục chi tiết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố).

Nơi nhận:

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Ban Thường trực, Trường ban Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các đoàn thể CT - XH cấp tỉnh;
- Các ban cơ quan UBMTTQ tỉnh;
- MTTQ các huyện, thị, TP;
- Lưu: VT, Ban DCPL.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Thanh Thủy

³² Năm 2022, Chỉ số PCI đứng thứ 47 cả nước, giảm 4 bậc so với năm 2021; nhiều chỉ số thành phần có thứ hạng rất thấp như: Chi phí không chính thức (đứng thứ 56/63), gia nhập thị trường (54/63), tính minh bạch (53/63), cạnh tranh bình đẳng (53/63)

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
TỈNH THANH HÓA

PHỤ LỤC I: TỔNG HỢP Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN
GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 17 HĐND TỈNH KHOÁ XVIII

(Kèm theo Thông báo số 213 /TB-MTTQ- BTT ngày 06/12/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh)

TT	Huyện, thị xã, thành phố	Số kiến nghị	Nội dung kiến nghị	Lĩnh vực					Ghi chú
				Cơ chế, chính sách	Kinh tế - Ngân sách	Văn hoá - Xã hội	Tư pháp	ANQP và các vấn đề khác	
1	Thành phố Thanh Hóa	Kiến nghị 1	Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị tinh nghiên cứu ban hành Nghị quyết về chính sách khuyến khích, ưu đãi trong xã hội hóa đầu tư xây dựng và quản lý nghĩa trang Nhân dân nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách; nâng mức bồi thường, hỗ trợ đối với việc di chuyển mồ mã khi thực hiện GPMB các dự án đầu tư nhằm hỗ trợ tối đa về kinh tế cho người phải di chuyển mồ mã.	Cơ chế chính sách					
	Thành phố Thanh Hóa	Kiến nghị 2	Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị tăng nguồn kinh phí đầu tư cho công tác bảo tồn, phát huy di tích lịch sử văn hóa hợp lý tương xứng.			Văn hóa			
	Thành phố Thanh Hóa	Kiến nghị 3	Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị tinh sớm có chỉ đạo về việc xử lý các tài sản công để triển khai thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật các MBQH khu dân cư, tái định cư phục vụ đầu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Thanh Hóa; tổ chức thực hiện Kết luận số 799-KL/TU ngày 04/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án sử dụng Khu Trung tâm hội nghị Hàm Rồng, tránh lãng phí và hư hỏng tài sản do không sử dụng trong thời gian dài.		Quản lý tài sản công				
	Thành phố Thanh Hóa	Kiến nghị 4	Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành có liên quan nghiên cứu rà soát các quy hoạch, kịp thời điều chỉnh các quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi.		Quy hoạch				
	Thành phố Thanh Hóa	Kiến nghị 5	Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị UBND tỉnh rà soát các dự án để có phương án kiểm tra, đôn đốc tiến độ và kiên quyết thu hồi đối với dự án chậm tiến độ.		Tiến độ dự án				
	Thành phố Thanh Hóa	Kiến nghị 6	Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị UBND tỉnh có quy định cụ thể chi tiết hành lang an toàn đường bộ theo cấp đường quy hoạch, các tuyến đường như thế nào thì được cấp phép và không được cấp phép có thời hạn, đồng thời quy định quy mô, thời hạn tồn tại công trình để làm cơ sở cấp phép xây dựng có thời hạn cho hộ, gia đình, cá nhân.		Xây dựng				

TT	Huyện, thị xã, thành phố	Số kiến nghị	Nội dung kiến nghị	Lĩnh vực					Ghi chú
				Cơ chế, chính sách	Kinh tế - Ngân sách	Văn hoá - Xã hội	Tư pháp	ANQP và các vấn đề khác	
	Thành phố Thanh Hóa	Kiến nghị 7	Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị sửa đổi một số điều, khoản: Tại Khoản 1, Điều 7 quy định ban hành kèm theo Quyết định số 4463/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 được đính chính tại Quyết định số 2072/2015/QĐ-UBND ngày 08/6/2015, sửa đổi thành: “ <i>Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở hoặc đất vườn, ao mà đất đó được hình thành trước thời điểm được công nhận là đô thị (thị trấn, phường) thì áp dụng hạn mức giao đất ở địa bàn nông thôn theo quy định tại Điều 4 và áp dụng hạn mức công nhận đất ở địa bàn nông thôn theo quy định tại Điều 5 Quy định này, cụ thể: Thừa đất được hình thành trước kia là xã đồng bằng thuộc huyện, nay là phường thuộc thị xã, thành phố thì áp dụng hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở địa bàn xã đồng bằng thuộc huyện; Thừa đất được hình thành trước kia là xã thuộc thị xã, thành phố, nay là phường thuộc thị xã, thành phố thì áp dụng hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở địa bàn xã thuộc thị xã, thành phố; Thừa đất được hình thành trước kia là thị trấn thuộc huyện đồng bằng, nay là phường thuộc thị xã, thành phố, thì áp dụng hạn mức giao đất ở thị trấn thuộc huyện đồng bằng</i> ”.	Đất đai					
	Thành phố Thanh Hóa	Kiến nghị 8	Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị sửa đổi, một số điều, khoản: Tại Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 4655/2017/QĐ-UBND ngày 04/12/2017, sửa đổi thành: “ <i>2. Đối với trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ nhưng có tên trong sổ mục kê hoặc sổ đăng ký ruộng đất theo Chi thị 299/TTg ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ, hoặc có trên Bản đồ lập theo Chi thị 299/TTg ngày 10/11/1980 nhưng đo bao, hoặc những nơi (xã, phường, thị trấn) chưa có Mục kê và Bản đồ lập theo Chi thị 299/TTg ngày 10/11/1980, hoặc có các tài liệu chứng cứ khác chứng minh nguồn gốc sử dụng đất ổn định từ trước ngày 15/10/1993 thì diện tích đất ở được xác định như sau:</i> b) Trường hợp đã sử dụng đất ổn định từ trước ngày 18/12/1980 thì diện tích đất ở được công nhận không phải nộp tiền sử dụng đất bằng diện tích thực tế của thửa đất đối với trường hợp diện tích thửa đất nhỏ hơn 05 lần hạn mức giao đất ở, bằng 05 lần hạn mức giao đất ở đối với trường hợp diện tích thửa đất lớn hơn 05 lần hạn mức giao đất ở quy định tại khoản 1, Điều 3, khoản 1, Điều 4 của quy	Đất đai					

TT	Huyện, thị xã, thành phố	Số kiến nghị	Nội dung kiến nghị	Lĩnh vực					Ghi chú
				Cơ chế, chính sách	Kinh tế - Ngân sách	Văn hoá - Xã hội	Tư pháp	ANQP và các vấn đề khác	
	Thành phố Thanh Hóa	Kiến nghị 9	Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị UBND tỉnh có hướng dẫn trong việc áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định kèm theo Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 20/4/2023: Tại Khoản 2, Điều 24, quy định “2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất, không còn chỗ ở khác, trong thời gian chờ tạo lập lại chỗ ở mới, thì được hỗ trợ tiền thuê nhà ở...” đề nghị UBND tỉnh sửa đổi nội dung trên thành “2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất, không còn chỗ ở khác trên địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi, trong thời gian chờ tạo lập lại chỗ ở mới, thì được hỗ trợ tiền thuê nhà ở...”	Đất đai					
	Thành phố Thanh Hóa	Kiến nghị 10	Cử tri thành phố Thanh Hóa nêu: Tại Khoản 1 Điều 28, Quyết định số 16/2023/ QĐ-UBND ngày 20/4/2023 quy định: “1. Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm (sau đây gọi là kế hoạch thu hồi đất). Căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, kế hoạch giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hàng năm được phê duyệt: a) Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa có trách nhiệm lập kế hoạch thu hồi đất đối với các dự án do Trung tâm thực hiện, UBND cấp huyện có trách nhiệm lập kế hoạch thu hồi đất đối với các dự án thuộc thẩm quyền thu hồi đất của UBND tỉnh trên địa bàn, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt”. Căn cứ quy định tại Điều 69 Luật Đất đai năm 2013, đối với dự án thuộc thẩm quyền thu hồi đất của UBND tỉnh thì UBND tỉnh ban hành thông báo thu hồi đất và căn cứ quy định tại Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì trong thông báo thu hồi đất có bao gồm nội dung Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, đề nghị UBND tỉnh sửa đổi nội dung trên theo hướng: “Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa c	Đất đai					
	Thành phố Thanh Hóa	Kiến nghị 11	Cử tri thành phố Thanh Hóa: Tại điểm a, b Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ có nêu “phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND cấp tỉnh”. Đề nghị UBND tỉnh có hướng dẫn, quy định cụ thể, tránh dẫn đến cách hiểu và vận dụng khác nhau trong công tác bồi thường bằng đất ở.	Đất đai					
	Thành phố Thanh Hóa	Kiến nghị 12	Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị có văn bản hướng dẫn chung cho toàn tỉnh thực hiện việc hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp (Thực hiện theo Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 của HĐND tỉnh) do các cơ sở mầm non độc lập tư thục không có con dấu, tài khoản nên theo nguyên tắc tài chính, Kho bạc nhà nước không chi trả hỗ trợ.			Giáo dục			

TT	Huyện, thị xã, thành phố	Số kiến nghị	Nội dung kiến nghị	Lĩnh vực					Ghi chú
				Cơ chế, chính sách	Kinh tế - Ngân sách	Văn hoá - Xã hội	Tư pháp	ANQP và các vấn đề khác	
	Thành phố Thanh Hóa	Kiến nghị 13	Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị các cấp có thẩm quyền cho phép thành lập các tổ dân phố mới tại các khu chung cư, khu đô thị mới có đủ điều kiện để thực hiện điều hành, quản lý được thuận tiện, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.					Nội vụ	
2	Thành phố Sầm Sơn	Kiến nghị 14	Cử tri thành phố Sầm Sơn đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Đường ven biển đoạn từ Quốc lộ 47 đến Đại Lộ Sông Mã.		Giao thông				
	Thành phố Sầm Sơn	Kiến nghị 15	Cử tri phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn đề nghị xem xét đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án khu công nghiệp Làng nghề phường Quảng Châu - Quảng Thọ để giải quyết công ăn việc làm cho Nhân dân		Xúc tiến đầu tư				
3	Thị xã Nghi Sơn	Kiến nghị 16	Cử tri thị xã Nghi Sơn đề nghị UBND tỉnh xem xét, có ý kiến với công ty Anh Phát - chủ đầu tư dự án dịch vụ thương mại bắc Núi Xước thu hồi 14.5 ha triển khai từ năm 2014 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện		Đất đai				
	Thị xã Nghi Sơn	Kiến nghị 17	Cử tri thị xã Nghi Sơn đề nghị đầu tư nâng cấp Tuyến đường tỉnh lộ 525 từ ngã 3 chợ Kho đi Nông Công.		Giao thông				
	Thị xã Nghi Sơn	Kiến nghị 18	Cử tri thị xã Nghi Sơn đề nghị xem xét khảo cổ khu di tích văn hóa cấp quốc gia đền thờ Quận công Lê Đình Châu để có phương án trùng tu, tôn tạo để quản lý, bảo tồn đúng với giá trị văn hóa cấp quốc gia.			Văn hóa			
4	Hoàng Hóa	Kiến nghị 19	Cử tri huyện Hoàng Hóa đề nghị UBND tỉnh xem xét cho nâng cấp đê sông Bút từ địa phận Hoàng Đức đến xã Hoàng Đạt, huyện Hoàng Hóa		Hạ tầng thủy lợi				
	Hoàng Hóa	Kiến nghị 20	Cử tri huyện Hoàng Hóa đề nghị tỉnh kiểm tra và có biện pháp xử lý đối với dự án thuê đất đã lâu từ 10 đến 20 năm nhưng vẫn chưa hoặc có triển khai dự án rất chậm và nhỏ lẻ vẫn để đất bỏ hoang gây lãng phí như: Công ty Ngân Hạnh, Xứ Đoài, Việt Trí, 126 thuộc khu vực du lịch sinh thái, Công ty Thịnh Vượng tại xã Hoàng Đạo, Công ty TNHH Tân Á xã Hoàng Quý v.v.		Đất đai				
	Hoàng Hóa	Kiến nghị 21	Cử tri huyện Hoàng Hóa đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan sớm ban hành hướng dẫn cơ chế đặc thù về nông thôn mới theo Nghị định 38, Nghị định 27 của Chính phủ và Quyết định 34 của Chủ tịch UBND tỉnh như: Đường giao thông, nhà văn hóa, rãnh thoát nước, trường học, trạm y tế, ao hồ... để cấp xã có cơ sở huy động xã hội hoá để xây dựng được thuận lợi.	Cơ chế					

TT	Huyện, thị xã, thành phố	Số kiến nghị	Nội dung kiến nghị	Lĩnh vực					Ghi chú
				Cơ chế, chính sách	Kinh tế - Ngân sách	Văn hoá - Xã hội	Tư pháp	ANQP và các vấn đề khác	
	Hoàng Hóa	Kiến nghị 22	Cử tri huyện Hoàng Hóa đề nghị nâng cấp thảm lại nhựa tuyến đường tỉnh lộ 510B đoạn qua xã Hoàng Phụ để đảm bảo việc đi lại của nhân dân.		Giao thông				
5	Quảng Xương	Kiến nghị 23	Cử tri huyện Quảng Xương đề nghị tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường ven biển và cầu Thạch Châu.		Giao thông				
	Quảng Xương	Kiến nghị 24	Cử tri huyện Quảng Xương đề nghị tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị du lịch - Sân gôn tại thôn Tân, xã Quảng Nham.		Tiến độ dự án				
6	Hậu Lộc	Kiến nghị 25	Cử tri huyện Hậu Lộc đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khảo sát thực tế có phương án lắp đặt hệ thống tín hiệu đèn giao thông tại vị trí ngã ba giao nhau giữa đường Quốc lộ 1A và đường tỉnh lộ 526B; lắp đặt đèn chiếu sáng dọc tuyến đường từ ngã ba Đền Bà Triệu đến Cụm Công nghiệp Châu Lộc.		Hạ tầng giao thông				
	Hậu Lộc	Kiến nghị 26	Cử tri huyện Hậu Lộc đề nghị làm tuyến đường nối dài từ đường Tỉnh lộ 526B (tại Quán Dốc Hậu Lộc) và làm cầu bắc qua sông Lèn tại Ngã Ba bông kết nối huyện Hậu Lộc với huyện Hà Trung.		Hạ tầng giao thông				
7	Thị xã Bim Sơn	Kiến nghị 27	Cử tri thị xã Bim Sơn đề nghị UBND tỉnh xem xét nâng mức phụ cấp đối với chức danh Văn thư- thủ quỹ cấp phường, xã.	cơ chế					
8	Nga Sơn	Kiến nghị 28	Cử tri huyện Nga Sơn phản ánh và đề nghị: sau sáp nhập, tình trạng các nhà văn hóa ở các thôn không đủ diện tích và xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Trong khi nhiều nhà văn hóa để dôi dư, xuống cấp. Đề nghị HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng sớm giải quyết tình trạng trên và có cơ chế hỗ trợ các thôn xây dựng nhà văn hóa đảm bảo các tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.	Nông thôn mới					
9	Nông Cống	Kiến nghị 29	Cử tri huyện Nông Cống đề nghị tỉnh có phương án đầu tư xây dựng tuyến đê tả Sông Yên		Hạ tầng thủy lợi				
	Nông Cống	Kiến nghị 30	Cử tri huyện Nông Cống đề nghị tỉnh đẩy nhanh thủ tục đấu thầu trang thiết bị dạy học để tăng cường bổ sung kịp thời trang thiết bị còn thiếu đối với các khối lớp học 3,4,7,8,10,11 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh			Giáo dục			
10	Đông Sơn	Kiến nghị 31	Cử tri huyện Đông Sơn đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với các ngành chức năng và các công ty cung cấp dịch vụ tang lễ thực hiện và tuyên truyền vận động người dân không rải vàng mã ra đường nhằm đảm bảo công tác vệ sinh môi trường			Môi trường			

TT	Huyện, thị xã, thành phố	Số kiến nghị	Nội dung kiến nghị	Lĩnh vực					Ghi chú
				Cơ chế, chính sách	Kinh tế - Ngân sách	Văn hoá - Xã hội	Tư pháp	ANQP và các vấn đề khác	
	Đông Sơn	Kiến nghị 32	Cử tri huyện Đông Sơn phản ánh, theo kế hoạch nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Đông Nam đi vào hoạt động trước 30/8/2023 nhưng đến nay việc xây dựng Nhà máy vẫn dậm chân tại chỗ. Đề nghị UBND tỉnh tổ chức kiểm tra và có phương án xử lý với việc xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Đông Nam.		Môi trường				
	Đông Sơn	Kiến nghị 33	Cử tri huyện Đông Sơn tiếp tục đề nghị tỉnh có phương án giải quyết quyền lợi chính đáng cho 91 công nhân nhà máy gạch Tuynel K2 Đông Văn (92 công nhân, 01 người đã chết)			An sinh xã hội			
	Đông Sơn	Kiến nghị 34	Cử tri huyện Đông Sơn tiếp tục đề nghị UBND tỉnh cho đầu tư nâng cấp trạm bơm tiêu xã Đông Thịnh		Hạ tầng thủy lợi				
11	Triệu Sơn	Kiến nghị 35	Cử tri huyện Triệu Sơn: Tuyến đường tỉnh Lộ 520 đoạn từ Ngã ba chợ Sim xã Hợp Thành huyện Triệu Sơn đi xã Hải Long huyện Như Thanh, đặc biệt là đoạn đường đi qua địa phận xã Triệu Thành “2,2 km” tuyến đường này xuống cấp trầm trọng đã lâu, mấy năm vừa qua trên tuyến đường này xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm, bụi bẩn gây ô nhiễm môi trường sống cho nhân dân trên tuyến đường này, nhân dân rất bức xúc. Mặc dù đã kiến nghị nhiều lần và UBND tỉnh có công văn số 11180/UBND-CN ngày 3/8/2023 giao các ngành kiểm tra nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện đầu tư nâng cấp.		Hạ tầng giao thông				
	Triệu Sơn	Kiến nghị 36	Cử tri huyện Triệu Sơn đề nghị xây dựng lại cống tiêu qua Tỉnh lộ 514B thuộc địa bàn xã Hợp Tiến để đảm bảo sản xuất và phòng chống thiên tai		Hạ tầng giao thông				
	Triệu Sơn	Kiến nghị 37	Cử tri huyện Triệu Sơn đề nghị làm hệ thống đèn chiếu sáng các nút giao của tuyến đường từ Trung tâm Thành phố Thanh Hóa nối với nút giao Nỏ Hên của đường đi Khu Kinh tế Nghi Sơn - Cảng hàng không Thọ Xuân thuộc địa phận xã Đồng Thắng		Hạ tầng giao thông				
12	Thọ Xuân	Kiến nghị 38	Cử tri huyện Thọ Xuân đề nghị tỉnh quan tâm lập Dự án nạo vét sông Hoàng phục vụ tiêu thoát lũ cho vùng sân bay Sao Vàng		Hạ tầng thủy lợi				
	Thọ Xuân	Kiến nghị 39	Cử tri huyện Thọ Xuân đề nghị tỉnh đầu tư xây dựng mới Cầu Bái Thượng bắc qua sông Nông Giang (thuộc địa phận Thôn Quyết Thắng 1)		Giao thông				
13	Yên Định	Kiến nghị 40	Cử tri huyện Yên Định đề nghị tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mới đối với các hạng mục còn lại chưa được đầu tư thuộc di tích lịch sử văn hóa Núi và đền Đồng Cổ, xã Yên Thọ, huyện Yên Định			Văn hóa			

TT	Huyện, thị xã, thành phố	Số kiến nghị	Nội dung kiến nghị	Lĩnh vực					Ghi chú
				Cơ chế, chính sách	Kinh tế - Ngân sách	Văn hoá - Xã hội	Tư pháp	ANQP và các vấn đề khác	
	Yên Định	Kiến nghị 41	Cử tri huyện Yên Định phản ánh: Tại vị trí ngã tư nút giao giữa đường tỉnh lộ 518C và tỉnh lộ 518 đoạn qua thị trấn Yên Lâm có điểm buro điện văn hóa gây mất tầm nhìn cho các phương tiện khi tham gia giao thông. Để đảm bảo giao thông và mỹ quan đô thị đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sở, ngành chuyên môn phối hợp với Buro điện tỉnh sớm đầu tư di chuyển Buro điện văn hóa thị trấn Yên Lâm đến vị trí mới theo quy hoạch.					vấn đề khác	
	Yên Định	Kiến nghị 42	Cử tri huyện Yên Định đề nghị tỉnh đầu tư nâng cấp con đường kè lát mái bờ Sông Mã chạy qua đường Bản Dõng thôn 9 cũ.		Giao thông				
	Yên Định	Kiến nghị 43	Cử tri huyện Yên Định đề nghị tỉnh xây dựng tuyến kênh tiêu thoát nước thải bên phải Khu làng nghề khai thác chế biến đá (năm 2020 tỉnh đã xây dựng tuyến kênh bên trái trục đường chính Khu làng nghề)		Đầu tư xây dựng				
14	Thiệu Hóa	Kiến nghị 44	Cử tri huyện Thiệu Hóa đề nghị nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 516C từ xã Thiệu Phú đi Thiệu Quang tạo điều kiện cho nhân dân đi lại.		Giao thông				
	Thiệu Hóa	Kiến nghị 45	Cử tri huyện Thiệu Hóa đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn huyện Thiệu Hóa		Môi trường				
	Thiệu Hóa	Kiến nghị 46	Cử tri huyện Thiệu Hóa đề nghị tỉnh đầu tư nạo vét toàn tuyến sông Dừa, đặc biệt là đoạn cuối nguồn (sông Dừa - sông Hoàng)		Hạ tầng thủy lợi				
15	Vĩnh Lộc	Kiến nghị 47	Cử tri huyện Vĩnh Lộc đề nghị tỉnh đầu tư, nâng cấp tuyến đường nối từ Quốc lộ 217 vào Trung tâm xã Vĩnh An vào khu danh thắng Động Kim Sơn, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc		Giao thông				
	Vĩnh Lộc	Kiến nghị 48	Cử tri huyện Vĩnh Lộc đề nghị xem xét sớm thực hiện việc cứng hoá khu vực bờ sông đất bãi, xây dựng bờ kè đoạn sông Mã từ thôn Giang Đông đi thôn Nghĩa Kỳ.		Hạ tầng thủy lợi				
16	Hà Trung	Kiến nghị 49	Cử tri huyện Hà Trung đề nghị nâng cấp, cải tạo các tuyến đường tỉnh: 522B với chiều dài khoảng 12,6 Km (Gồm: từ Km6+100 đến Km8+600, từ Km9 đến Km12+600, từ Km17+100 đến Km23+600); Tuyến đường đi vào khu bảo tồn rừng sến Tam Quy đi qua khu vực thôn Tây Ninh xã Yên Sơn với chiều dài khoảng 5,2 Km; Tuyến đường 527C với chiều dài khoảng 4,8 Km (Gồm: từ Km0+400 đến Km2+200, từ Km2+200 đến Km3+300, từ Km4+500 đến Km5+400, từ Km8 đến Km9).		Hạ tầng giao thông				

TT	Huyện, thị xã, thành phố	Số kiến nghị	Nội dung kiến nghị	Lĩnh vực					Ghi chú
				Cơ chế, chính sách	Kinh tế - Ngân sách	Văn hoá - Xã hội	Tư pháp	ANQP và các vấn đề khác	
	Hà Trung	Kiến nghị 50	Cử tri huyện Hà Trung đề nghị tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp mặt đê Sông Hoạt, Đê Tam Điệp, Đê Hón Bông còn lại chưa được đầu tư, cụ thể: Đê tả Sông Hoạt: Đoạn xã Hà Bắc - xã Hà Giang chiều dài 9,5 km; Đoạn qua xã Hà Vinh chiều dài 1,0 km. Đê hữu Sông Hoạt: Đoạn qua xã Yên Dương chiều dài 1 km; Đoạn qua xã Hà Lai chiều dài 1,5 km. Đê Tam Điệp: Đoạn qua xã Hà Vinh chiều dài 2,5 km. Đê Hón Bông: Đoạn qua xã Hà Sơn chiều dài 1,8 km.		Hạ tầng thủy lợi				
	Hà Trung	Kiến nghị 51	Cử tri huyện Hà Trung đề nghị chuyển bàn giao diện tích đất 12 ha của công ty TNHH Tân Hà Trung cho xã Hà Long quản lý để có cơ sở đề nghị huyện lập bổ sung quy hoạch và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 79 hộ dân đang sinh sống ổn định ở đây từ năm 1990 đến nay.		Đất đai				
	Hà Trung	Kiến nghị 52	Cử tri huyện Hà Trung đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty cổ phần điện Thanh Hóa đầu tư bổ sung các trạm biến áp, nâng cấp đường dây, hiện tại chất lượng điện ở một số xã trên địa bàn huyện điện yếu, không đảm bảo sinh hoạt và sản xuất cho người dân.		Điện				
17	Cẩm Thủy	Kiến nghị 53	Cử tri huyện Cẩm Thủy đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí hàng tháng cho già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để động viên các đối tượng này hoạt động tích cực hơn, hiện nay nhà nước đã có chế độ báo chí, quà tết, song chưa tương xứng với công sức công việc ở cộng đồng dân cư mà già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia.	An sinh xã hội					
	Cẩm Thủy	Kiến nghị 54	Cử tri huyện Cẩm Thủy đề nghị xem xét, đầu tư kinh phí để tu sửa, nâng cấp tuyến đường Tỉnh lộ 523E, đoạn từ ngã ba thôn Kim Mẫn đến cây xăng Cẩm Lương.		Giao thông				
18	Ngọc Lặc	Kiến nghị 55	Cử tri huyện Ngọc Lặc đề nghị tỉnh có phương án đền bù GPMB, hỗ trợ tái định cư phù hợp với các hộ gia đình sinh sống 02 bên hành lang ATGT đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn huyện Ngọc Lặc.		Bồi thường GPMB				
	Ngọc Lặc	Kiến nghị 56	Cử tri huyện Ngọc Lặc đề nghị tỉnh xem xét về việc nuôi lợn trong nhà cao tầng của Tập đoàn Xuân Thiện không vì lợi ích kinh tế mà làm ảnh hưởng môi trường và phá vỡ cảnh quan khu vực nông thôn.		Môi trường				
	Ngọc Lặc	Kiến nghị 57	Cử tri huyện Ngọc Lặc đề nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án nhà máy sản xuất nước trái cây tại Ngọc Liên		Tiến độ dự án				

TT	Huyện, thị xã, thành phố	Số kiến nghị	Nội dung kiến nghị	Lĩnh vực					Ghi chú
				Cơ chế, chính sách	Kinh tế - Ngân sách	Văn hoá - Xã hội	Tư pháp	ANQP và các vấn đề khác	
	Ngọc Lặc	Kiến nghị 58	Cử tri huyện Ngọc Lặc đề nghị tỉnh không tiếp tục xây dựng Nhà máy xi măng Thanh Sơn tại xã Thụy Sơn, huyện Ngọc Lặc; có hướng xử lý, thu hồi dự án Nhà máy xi măng Thanh Sơn và thu hút đầu tư các dự án khác với công nghệ hiện đại, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội và tình hình thực tế tại địa phương, đáp ứng nguyện vọng của người dân.		Đầu tư dự án				
	Ngọc Lặc	Kiến nghị 59	Cử tri huyện Ngọc Lặc đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ đầu tư hệ thống cấp nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước sạch tập trung cho 3 xã Minh Sơn, Lam Sơn và Minh Tiến					Nước sạch	
19	Bá Thước	Kiến nghị 60	Cử tri huyện Bá Thước đề nghị tỉnh có cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các hộ làm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa nói riêng	Cơ chế					
20	Lang Chánh	Kiến nghị 61	Cử tri huyện Lang Chánh đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ các huyện Miền núi trong phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn phát huy các giá trị truyền thống.	Chính sách du lịch					
	Lang Chánh	Kiến nghị 62	Cử tri huyện Lang Chánh đề nghị tỉnh có chính sách đối với các xã, thôn, bản ra khỏi vùng khó khăn về: Chính sách hỗ trợ cho học sinh, giáo viên, chính sách hỗ trợ tham gia bảo hiểm Y tế cho người dân	chính sách dân tộc miền núi					
	Lang Chánh	Kiến nghị 63	Cử tri huyện Lang Chánh đề nghị đầu tư công trình Nâng cấp, cải tạo Tỉnh lộ 530D, đoạn từ xã Trí Nang, đi qua xã Giao An, xã Giao Thiện (huyện Lang Chánh), và xã Lương Sơn (huyện Thường Xuân). Điểm đầu: Km6+500 thuộc Tỉnh lộ 530 (ngã ba Trí Nang); Điểm cuối: Km89+600 thuộc Quốc lộ 47 (ngã ba Lương Sơn); Chiều dài tuyến cần cải tạo L=16,6 km.		Hạ tầng giao thông				
	Lang Chánh	Kiến nghị 64	Cử tri huyện Lang Chánh đề nghị tỉnh hỗ trợ đầu tư Công trình nước sạch trên địa bàn thị trấn Lang Chánh với công suất thiết kế 5.000m ³ /ngày/đêm, cung cấp nước sạch cho Nhân dân thị trấn Lang Chánh, các cơ sở sản xuất tại Cụm công nghiệp Bãi Bùi, khu vực dân cư lân cận tại các xã: Tân Phúc, Đồng Lương		Hạ tầng nước sạch				
21	Thạch Thành	Kiến nghị 65	Cử tri huyện Thạch Thành đề nghị hỗ trợ làm lan can chắn trên tuyến đường Tỉnh lộ 523 trước cổng làng thôn Đa Đụn, xã Thành Trục đến mùa mưa khi nước dâng lên gây ngập lụt, người dân đi lại rất nguy hiểm, mất an toàn giao thông		Giao thông				
	Thạch Thành	Kiến nghị 66	Cử tri huyện Thạch thành đề nghị tỉnh đầu tư xây dựng kè bờ sông Bưởi thuộc thôn Định Thành và khu Gò vùng thôn Ngọc Nước xã Thành Trục		Hạ tầng thủy lợi				

TT	Huyện, thị xã, thành phố	Số kiến nghị	Nội dung kiến nghị	Lĩnh vực					Ghi chú
				Cơ chế, chính sách	Kinh tế - Ngân sách	Văn hoá - Xã hội	Tư pháp	ANQP và các vấn đề khác	
	Thạch Thành	Kiến nghị 67	Cử tri huyện Thạch Thành đề nghị tỉnh sớm có biện pháp giải quyết Cống Cầu Đô nằm trên đường tỉnh lộ 523 diện tích nhỏ hẹp không đảm bảo cho việc tiêu thoát nước.		Hạ tầng giao thông				
	Thạch Thành	Kiến nghị 67	Cử tri huyện Thạch Thành đề nghị tỉnh sớm có biện pháp giải quyết Cống Cầu Đô nằm trên đường tỉnh lộ 523 diện tích nhỏ hẹp không đảm bảo cho việc tiêu thoát nước.		Hạ tầng giao thông				
22	Thường Xuân	Kiến nghị 69	Cử tri huyện Thường Xuân đề nghị có cơ chế, chính sách ưu tiên, tập trung đầu tư cho các địa phương miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nằm trong lộ trình, kế hoạch về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.	Nông thôn mới					
	Thường Xuân	Kiến nghị 70	Cử tri huyện Thường Xuân có ý kiến việc hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng hồ Hón Kín (khu phố Trung Chính) các hộ mới được nhận 75% kinh phí, còn 25% đã lâu mà cơ quan chức năng chưa giải quyết cho nhân dân. Đồng thời, việc vận hành, đưa vào sử dụng làm một số diện tích lúa và hoa màu của nhân dân bị ngập úng, đề nghị tỉnh có giải pháp giải quyết, tạo điều kiện cho các hộ bị ảnh hưởng.		Bồi thường GPMB				
	Thường Xuân	Kiến nghị 71	Cử tri huyện Thường Xuân đề nghị tỉnh đầu tư kinh phí bê tông hóa tuyến đường vành đai từ tỉnh lộ 519 (đường Đồi Thị) đi dọc đê Quốc gia qua thôn Đông Xuân (Bãi Bín) đến thôn Hồng Kỳ (Đông Tranh), xã Thọ Thanh chiều dài khoảng 3km để phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa bằng xe trong tải lớn.		Hạ tầng giao thông				
23	Như Thanh	Kiến nghị 72	Cử tri huyện Như Thanh đề nghị tỉnh có phương án xử lý tình trạng ách tắc dòng chảy, nhất là vào mùa mưa lũ, làm khoảng 30 hộ dân thôn 13 và khoảng 20 hộ dân tại thôn 10 xã Xuân Du huyện Như Thanh bị ngập úng kéo dài, do ảnh hưởng của việc thi công tuyến đường nối Thanh Hoá đi cảng hàng không Thọ Xuân đoạn từ cầu Nỏ Hèn đến đường Tỉnh lộ 514 qua địa phận xã Xuân Du đang triển khai thực hiện dở dang tại một số vị trí làm cầu, cống qua đường.		Hạ tầng giao thông				
	Như Thanh	Kiến nghị 73	Cử tri huyện Như Thanh đề nghị xem xét, phân bổ tăng thêm ngân sách cho lĩnh vực Quân sự quốc phòng cấp xã để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Hiện nay, kinh phí hoạt động hàng năm cho lĩnh vực Quân sự quốc phòng tại cơ sở rất khó khăn, kinh phí cấp mới đảm bảo cho hoạt động thường xuyên chưa có kinh phí chi trả cho công tác huấn luyện Lực lượng dân quân tại chỗ.	QPAN					

TT	Huyện, thị xã, thành phố	Số kiến nghị	Nội dung kiến nghị	Lĩnh vực					Ghi chú
				Cơ chế, chính sách	Kinh tế - Ngân sách	Văn hoá - Xã hội	Tư pháp	ANQP và các vấn đề khác	
	Như Thanh	Kiến nghị 74	Cử tri huyện Như Thanh đề nghị tỉnh sớm bố trí kinh phí bồi thường GPMB để chi trả cho các hộ dân có đất ở nhà ở bị thu hồi GPMB khi triển khai thực hiện dự án: Tuyến đường nối thành phố Thanh Hoá đi cảng hàng không Thọ Xuân đoạn từ cầu Nò Hèn đến đường tỉnh lộ 514 qua địa phận xã Xuân Du huyện Như Thanh được triển khai từ năm 2020. Đến nay, UBND tỉnh mới phân bổ kinh phí để chi trả cho đất nông nghiệp và cây cối hoa màu trên đất, còn lại toàn bộ kinh phí đền bù về đất ở, vật kiến trúc của các hộ chưa có kinh phí để chi trả.		Bồi thường GPMB				
24	Như Xuân	Kiến nghị 75	Cử tri xã Bãi Trành, huyện Như Xuân đề nghị UBND tỉnh làm việc với Công ty TNHH một thành viên cao su Thanh Hóa sớm bàn giao diện tích đất đã thống nhất về cho xã quản lý		Đất đai				
25	Quan Hóa	Kiến nghị 76	Cử tri huyện Quan Hóa đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án thủy điện Hồi Xuân		Tiến độ dự án				
	Quan Hóa	Kiến nghị 77	Cử tri bản Tang xã Trung Thành huyện Quan Hóa đề nghị hỗ trợ kinh phí cho 39 hộ di dời thuộc bản Tang xã Trung Thành huyện Quan Hoá, đến nay ngày 15/11/2023, UBND tỉnh đã có Quyết định hỗ trợ số 4282/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ, sử dụng nguồn tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022 chuyển sang thực hiện năm 2023 (đợt 3).		Ngân sách				
26	Quan Sơn	Kiến nghị 78	Cử tri huyện Quan Sơn đề nghị tỉnh đầu tư mở đường để phục vụ dân sinh - phát triển kinh tế, giãn dân thuộc bản Chung Sơn từ đầu cầu Sơn Thủy bờ bắc đến đầu cầu đi vào bản Thủy Thành dài 3 km.		Đầu tư xây dựng				
	Quan Sơn	Kiến nghị 79	Cử tri huyện Quan Sơn đề nghị tỉnh có biện pháp và hướng giải quyết những khó khăn cho nhân dân: Vì thời gian gần đây việc thu mua cây gai xanh nguyên liệu của công ty áp tiêu chuẩn khắt khe, chi trả tiền chậm và 3 tháng gần đây công ty đã thông báo tạm ngừng thu mua dẫn đến một số dư luận và hoang mang trong nhân dân, một số hộ dân không muốn tiếp tục trồng cây gai nữa		Nông nghiệp				
	Quan Sơn	Kiến nghị 80	Cử tri huyện Quan Sơn: tại điểm a khoản 1 Điều 23 Luật lâm nghiệp năm 2017, cụ thể thẩm quyền của UBND cấp tỉnh được “giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thu hồi đối với tổ chức”. Vì vậy, cử tri kiến nghị chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để cấp đất ở cho người dân bản Cha Khót.		Lâm nghiệp				
	Quan Sơn	Kiến nghị 81	Cử tri huyện Quan Sơn đề nghị tỉnh cấp kinh phí xây dựng cơ sở đo đạc địa chính, đặc biệt là đo đạc chia tách đất lâm nghiệp.		Lâm nghiệp				

TT	Huyện, thị xã, thành phố	Số kiến nghị	Nội dung kiến nghị	Lĩnh vực					Ghi chú
				Cơ chế, chính sách	Kinh tế - Ngân sách	Văn hoá - Xã hội	Tư pháp	ANQP và các vấn đề khác	
27	Mường Lát	Kiến nghị 82	Cử tri huyện Mường Lát đề nghị tỉnh đầu tư đồng bộ tuyến đường 521E từ ngã ba Tén Tán đến bản Na Hin; nâng cấp tuyến đường từ bản Chai và bản Lách; xây cây cầu cứng qua suối Pong tại bản Đông Ban		Giao thông				
	Mường Lát	Kiến nghị 83	Cử tri các xã biên giới huyện Mường Lát đề nghị Công an tỉnh, sở Ngoại vụ hướng dẫn cho nhân dân làm thủ tục, giấy tờ đồng bộ, đơn giản giúp nhân dân qua lại thăm thân hai bên biên giới (Việt Nam - Lào)				Thủ tục		
	Mường Lát	Kiến nghị 84	Cử tri xã biên giới huyện Mường Lát đề nghị Công an tỉnh quan tâm, bố trí đủ quân số biên chế công an xã chính quy cho các xã vùng biên do địa bàn biên giới phức tạp hơn đối với khu vực này.					Nội vụ	
28	Thành phố Thanh Hóa, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc,	Kiến nghị 85	Cử tri các huyện Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc và thành phố Thanh Hóa đề nghị tỉnh xây dựng và nâng cấp trường lớp học: Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị nâng cấp cơ sở vật chất trường, lớp học của 02 trường THPT Nguyễn Trãi và Tô Hiến Thành. Cử tri huyện Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc đề nghị xem xét có kế hoạch đầu tư, hỗ trợ xây dựng mới trường Tiểu học và THCS xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc; trường Tiểu học và THCS xã Thiệu Lý, trường THCS xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa.			Đầu tư xây dựng			
29	Triệu Sơn, Yên Định	Kiến nghị 86	Cử tri các huyện: Triệu Sơn, Yên Định đề nghị tỉnh hỗ trợ cho nhân dân một phần kinh phí di chuyển cột điện ra khỏi lòng đường sau khi hiến đất mở rộng đường.					Điện	
30	Đông Sơn, thành phố Sầm Sơn	Kiến nghị 87	Cử tri các đơn vị: thành phố Sầm Sơn, huyện Đông Sơn kiến nghị trên địa bàn có rất nhiều hộ dân đất ở trước năm 1980 có trong sổ mục kê, nhưng không có định danh, nên các hộ không chuyển đổi mục đích sử dụng gây khó khăn, ảnh hưởng đến quyền lợi của Nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết		Đất đai				
31	Quảng Xương, Đông Sơn	Kiến nghị 88	Cử tri các huyện Quảng Xương, Đông Sơn đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với Công ty TNHH MTV Sông Chu và các huyện Thọ Xuân, Triệu Sơn, Thiệu Hóa và thành phố Thanh Hóa nâng cao công tác tuyên truyền cho người dân không đổ rác thải và xác súc vật chết xuống hệ thống sông Kênh Bắc và có biện pháp xử lý đối với những trường hợp không chấp hành và làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường chung		Môi trường				
32	Như Xuân, Ngọc Lặc	Kiến nghị 89	Cử tri các huyện Như Xuân, Ngọc Lặc đề nghị tỉnh sửa đổi bộ tiêu chí về chỉ tiêu "tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung" sửa thành " tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ các nguồn"	Nông thôn mới					

TT	Huyện, thị xã, thành phố	Số kiến nghị	Nội dung kiến nghị	Lĩnh vực					Ghi chú
				Cơ chế, chính sách	Kinh tế - Ngân sách	Văn hoá - Xã hội	Tư pháp	ANQP và các vấn đề khác	
33	Quảng Xương, Đông Sơn	Kiến nghị 90	Cử tri các huyện Quảng Xương, Đông Sơn đề nghị tỉnh kịp thời điều tiết cân đối Ngân sách do hụt thu các nguồn Ngân sách so với chỉ tiêu giao thu của năm 2023 cho các địa phương nhất là cấp huyện, cấp xã để cân đối chi thường xuyên đảm bảo lương và hoạt động của các đơn vị. Hiện nay đang rất khó khăn; Đề nghị chỉ tiêu Giao thu ngân sách năm 2024 phải dự báo đúng tình hình Kinh tế và khả năng nguồn thu của các địa phương tránh tình trạng mất cân đối thu ngân sách ngay khi giao thu.		Ngân sách				
34	Quảng Xương, Hậu Lộc	Kiến nghị 91	Cử tri các huyện Quảng Xương, Hậu Lộc đề nghị tỉnh xem xét tăng cường nhân lực cho tuyến y tế cơ sở; nâng mức cấp kinh phí hoạt động thường xuyên của các trạm Y tế xã, thị trấn hiện nay là 30 (triệu đồng/ trạm) là quá thấp so với nhiệm vụ nên gặp rất nhiều khó khăn			Y tế			
35	Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc	Kiến nghị 92	Cử tri các huyện Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc đề nghị UBND tỉnh cấp kinh phí khen thưởng cho các xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, thôn đạt Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 và 2023.		Ngân sách				
36	Tổng số	92		16	61	9	1	5	

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH

PHỤ LỤC II. NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ TỈNH VÀ CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN

(Kèm theo Thông báo số 213 ngày 06/12/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh)

TT	Đơn vị	Số kiến nghị	Nội dung kiến nghị	Lĩnh vực					Ghi chú
				Cơ chế, chính sách	Kinh tế, ngân sách	Văn hóa - xã hội	Tư pháp	QPAN và các lĩnh vực khác	
1	Ủy ban MTTQ tỉnh	Kiến nghị 1	Chỉ đạo có hiệu quả các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu có các giải pháp, cơ chế để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ tối đa doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực của tỉnh, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động, nâng cao đời sống cho Nhân dân.		Kinh tế				
		Kiến nghị 2	Tiếp tục chỉ đạo các ngành, các địa phương thực hiện thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, tạo cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người sử dụng đất; đồng thời tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các dự án di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hút các dự án đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh.			Đất đai			

TT	Đơn vị	Số kiến nghị	Nội dung kiến nghị	Lĩnh vực					Ghi chú
				Cơ chế, chính sách	Kinh tế, ngân sách	Văn hóa - xã hội	Tư pháp	QPAN và các lĩnh vực khác	
	Ủy ban MTTQ tỉnh	Kiến nghị 3	Thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính; nâng cao các chỉ số thành phần có xếp hạng thấp để cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), các chỉ số cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.						cải cách hành chính
		Kiến nghị 4	Chỉ đạo UBND các cấp bố trí kinh phí thực hiện hoạt động giám sát và phân biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Nghị quyết số 109/NQ/HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh		Kinh phí hoạt động				
		Kiến nghị 5	Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố tiếp tục quan tâm xây dựng Nhà văn hóa thiếu nhi thành phố Thanh Hóa.		Đầu tư xây dựng				
2	Hội Người cao tuổi	Kiến nghị 6	Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng khoa, phòng lão khoa ở các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện; có chủ trương xã hội hóa, cơ chế, chính sách hỗ trợ ban đầu xây dựng các cơ sở dưỡng lão, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi.	cơ chế chính sách					